

นโยบายด้านการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

ขอบเขตนโยบาย บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่ง หมายถึง การที่เราดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสม ด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม โดยการยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับ การใช้วิจารณญาณที่ดี และการดำเนินการเพื่อลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด หลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะระบุถึงความมุ่งมั่น มาตรฐานของพฤติกรรม และการประพฤติปฏิบัติของเราอย่างมีจริยธรรม ซึ่งเราคาดหวังว่า กรรมการและพนักงานทั้งหมดของบริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด จะยึดมั่นและปฏิบัติตาม

เราคาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์จะร่วมแบ่งปันความมุ่งมั่นนี้และเรา มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรฐานที่สูงในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด จะให้ รายละเอียดเกี่ยวกับความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจงที่มีต่อซัพพลายเออร์ของเรา นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ อย่างมีความรับผิดชอบนี้ (นโยบายการจัดหา)

นโยบายการจัดหาที่มีความรับผิดชอบนี้

กำหนดหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด มาปรับใช้เมื่อจะเลือกและทำงานกับซัพพลายเออร์โดยให้รายละเอียดแนวทางของเราในการจัดการ ผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงวิธีที่ เราจัดการกับการละเมิด หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ นโยบายการจัดหาที่มีผลบังคับใช้กับซัพพลายเออร์สินค้าและบริการ ทั้งหมดของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ดังนี้

1. ซัพพลายเออร์ที่จัดหาสินค้าและบริการให้เราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

1.1 ซัพพลายเออร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ช่วงของพวกเขาได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ด้วยความ เป็นเจ้าของ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืนจะกำกับดูแลนโยบายการหาหานี้และตรวจสอบนโยบาย และส่วนเพิ่มเติมใดๆ เป็น ประจำทุกปีและในขณะที่ห่วงโซ่อุปทานของเรามีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อกำหนดทางกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง ความคาดหวังของลูกค้าและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ไป และธุรกิจของเรามีการพัฒนา เราจะแจ้งให้ซัพพลายเออร์ในปัจจุบันของเราทราบโดยตรงหากมีการอัปเดตที่สำคัญใดๆ

1.2 บทบาทและความรับผิดชอบ นโยบายการจัดการนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการด้านการจัดหาที่มีความรับผิดชอบ (RSC) ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายส่วนงานภายในบริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ซึ่งรวมถึงฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน ฝ่ายจัดซื้อทางอ้อม

1.3 นโยบายทั่วไปของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ดำเนินมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯมีการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การยึดมั่นในนโยบายนี้เป็นพื้นฐานในการสร้างความมั่นใจว่า ทุกหน่วยงาน จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงานนั้น พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยสนับสนุนการดำเนินการของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ในการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ พนักงานคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือบทเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทางวินัย

2 วัตถุประสงค์ นโยบายการจัดการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่า บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานสูงในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมการดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นโยบายการจัดการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความรับผิดชอบ ของการมีห่วงโซ่อุปทานที่ "รับผิดชอบต่อ", "โปร่งใส" และ "ตรวจสอบย้อนกลับได้" โดยมุ่งเน้นที่ซัพพลายเออร์สินค้า และซัพพลายเออร์ช่วงของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์

3 คำแถลงเกี่ยวกับนโยบาย - แนวทาง นโยบายการจัดการจะดำเนินการผ่านโครงการจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์และกระบวนการเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของเรา โดยรวมแล้ว นโยบาย ฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่ประเภทของค่าใช้จ่ายและซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยง สูงสุดในการส่งผลกระทบต่อเชิงลบในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และส่งผลกระทบต่อเชิงลบทางธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบรวมถึงข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงที่ลูกค้า กำหนด และมาตรฐานที่เราได้ให้คำ มั่นว่าจะปฏิบัติตามเอกสาร RSP ที่ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้

3.1 นโยบายการจัดการและหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ (หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์) ถือเป็น เอกสาร

ก) หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์จะระบุข้อกำหนดทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่ซัพพลายเออร์ของเรา หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์นี้สอดคล้องกับหลัก จรรยาบรรณพื้นฐานของแผนริเริ่มทางการค้าที่มีจริยธรรม (Ethical Trading Initiative - ETI) และ สอดคล้องกับความ

คาดหวังและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาพื้นฐาน ILO (ILO Fundamental Conventions) หลักการอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิ มนุษยชนและอื่นๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับถือเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน

ข) หลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์เสริมด้วยมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งมีผล บังคับใช้กับซัพพลายเออร์และซัพพลายเออร์ช่วงที่จัดหาวัตถุดิบและสินค้าเฉพาะทาง (ข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงในแต่ละหมวดหมู่) มาตรฐานดังกล่าวจะนำมาใช้แทนหลักจรรยาบรรณสำหรับซัพพลาย เออร์ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง

3.2 การสอบทานธุรกิจและการประเมินความเสี่ยง บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการสอบทานธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานเป็นประจำทุกปี

ก) การสอบทานธุรกิจมุ่งเน้นที่วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าเครื่องประดับอัญมณีของเราและดำเนินการโดยสอดคล้องกับ แนวทางการสอบทานธุรกิจของ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาแร่ธาตุจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง

ประกาศ ณ. วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566



K.G.R.
GROUP
K.G.R. Group Company Limited

นายฐิติพงษ์ ดิมนังควณิช

กรรมการผู้จัดการ